





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

3 มกราคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>น้อมรำลึกพระพี่นางฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์ แนวหน้า สยามรัฐ)</p> <p>- เสนอบทความ น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2551 ในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 17 ปี ปวงพสกนิกรชาวไทยรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระกรณียกิจงานด้านต่างๆ เพื่อความสุขแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพ</p>	
<p>ขับเคลื่อนนโยบาย 2568</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ch3plud, thecoverage, thaipbs, pptvhd36, newtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เผยถึงการขับเคลื่อนนโยบายปี 2568 ว่า ยังคงมุ่งเน้นการยกระดับให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนให้เข้าถึงอย่างสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งปีนี้ประชาชนจะสามารถเข้ารับบริการได้ทุกที่ทั่วไทย พร้อมเดินทางารณรงค์การนับคาร์บอนอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้า 50 ล้านคน เชื่อมั่นว่าจะทำให้ลดการเจ็บป่วยด้วยโรค NCDs และลดภาวะงบประมาณในการรักษา ผลักดันให้มีการตั้งศูนย์ NCDs ระดับอำเภอ เพิ่มศักยภาพ รพ. รักษาแม่เรื้อรังให้เทียบเท่า รพ.โรงเรียนแพทย์ ผลักดันเวลเนส ฮับ สนับสนุนการผ่าตัดเสริมความงาม การรณรงค์ไทย 7 กลุ่มอาการ การผ่าตัดแปลงเพศ เดินหน้าฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ให้ครบเป้าหมาย 1 ล้านโดส ส่วนเด็กชายเตรียมฝึกอพยพลีอวัยวะเพศชาย มุ่งเป้าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ยังมีติดตามการฟื้นฟูยาเสพติดเพื่อลดจำนวนผู้เสพ โดยยึดหลักการตาม "ธวัชบุรีโมเดล" รวมทั้งผลักดันเร่งรัดร่างกฎหมายสำคัญให้เข้าสู่ขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว และเตรียมความพร้อมงานเวิลด์เอ็กซ์โป โอซากา ประเทศญี่ปุ่น โดย สร.เป็นเจ้าภาพเผยแพร่</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>อุบัติเหตุปีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus)</p> <p>- ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ประจำวันที่ 2 ม.ค.2568 เกิดอุบัติเหตุ 196 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 200 คน ผู้เสียชีวิต 43 คน สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 7 วันของการรณรงค์ (27 ธ.ค.2567 – 2 ม.ค.2568) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,938 ครั้ง ผู้บาดเจ็บรวม 1,894 คน ผู้เสียชีวิต รวม 321 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 6 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี (72 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี (82 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี (20 คน)</p>	
<p>อหิวาตกโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, hfocus)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ และโฆษก สร. เผยถึงกรณี WHO ประกาศให้การระบาดของอหิวาตกโรคเป็นภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่ ว่า ขอประชาชนอย่าเพิ่งวิตกกังวล เป็นการประกาศเพื่อต้องการยกระดับความตระหนัก เรื่องความสะอาดของน้ำ สุขาภิบาลอาหาร และสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล รวมถึงประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคอยู่แล้ว แต่ใช้เป็นมาตรการเสริมสำหรับคนที่เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด ราคาโดสละ 400-500 บาท สำหรับพื้นที่ทั่วไปไม่แนะนำ การป้องกันด้วยวิธีปกติถือว่าเพียงพอแล้ว สำหรับแอฟริกาจะมีการนำวัคซีนไปให้ เนื่องจากพบมีหลายประเทศที่พบการระบาดเพิ่มขึ้น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ผจก., ข่าวสด, สวพ.91, sondhitalk, INN, thaitv5, thebangkokinsight, mcot, newstv, topnews)</p> <p>- น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผยกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้ออหิวาตกโรคในพื้นที่เขตเทศบาลแม่สอด จ.ตาก รัฐบาลโดยสสจ.ตาก เปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ เผื่อระวังและควบคุมโรคอย่างใกล้ชิด ล่าสุดสถานการณ์ผู้ป่วยในพื้นที่สามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี แต่ยังคงมีการเผื่อระวังต่อเนื่องตามมาตรการ สธ. 6 ข้อ</p>	
<p>เยียววยจิตใจผู้ประสบเหตุรถทัวร์ชนต้นไม้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, linetoday, mcot)</p> <p>- จากกรณี อุบัติเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำชนต้นไม้ บนถนนสายเอเชีย 41 ใกล้แยกป่าเว (ขาขึ้น) ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ล่าสุด สาธารณสุขอำเภอไชยา นำทีม MCATT เยียววยจิตใจ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุที่รีสอร์ทซึ่งทางจังหวัดเปิดให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยประมาณ 20 คน เข้าพักชั่วคราวหลังเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>นายสุริยา เชื้อช้าง สาธารณสุขอำเภอไชยา กล่าวว่า เบื้องต้นประสานทีมสุขภาพจิต เข้ามาดูแลสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุรุนแรง และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อช่วยบรรเทาอาการวิตกกังวลและความเครียด</p>	
<p>เมืองสุขภาพดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews)</p> <p>- แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เมื่อเดือนตุลาคม 2567 นายแพทย์จอส ฟอนเดอลา ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยได้มอบโล่และประกาศนียบัตร เมืองสุขภาพดี (SEAR Healthy City Network Awards 2024) ให้แก่ 4 เมืองของไทยที่ผ่านการประเมินในระดับภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก คือ เทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี และเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งถือเป็นเมืองที่สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านนโยบายของนายเดชอิมม์ ขาวทอง รมช.สธ. จึงได้มีการมอบหมายให้กรมอนามัยมีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่องและขยายผลไปสู่เมืองอื่นๆ</p> <p>นพ.ชิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย ได้เปิดเผยว่า กรมอนามัยจะเร่งประสานเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเมืองสุขภาพดี ซึ่งไม่เพียงแต่จะเอื้อให้ประชาชนในเมืองนั้นมีสุขภาพดี แต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจและมาตรฐานสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสามารถเป็นแรงดึงดูดต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยได้อีกด้วย หากท้องถิ่นใดมีความสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านเว็บไซต์”เมืองสุขภาพดี” ภายใน 31 มกราคม 2568 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5904958</p>	
<p>สปสช.ออก 2 แพ็กเกจดูแลสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. และบอร์ด สปสช. ลงนามในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง “ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2567” สำระสำคัญ คือ การออกแพ็กเกจตรวจสุขภาพรวม 11 รายการ ให้คนกรุงเทพฯ 2 ช่วงอายุ ได้แก่ 15-35 ปี และ 35 ปี ขึ้นไป รับบริการได้ฟรีปีละ 1 ครั้ง</p>	
<p>ถามหาจรรยาบรรณวิชาชีพแพทยสภา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)</p> <p>- เพจกลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ โพสต์ข้อความถามหาจรรยาบรรณวิชาชีพของแพทยสภา จากกรณีทำหนังสือถึงแพทยสภา ลงวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗ ขอให้ดำเนินการสอบสวนจริยธรรมของ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. เนื่องจากปล่อยให้มีการใช้ใบยินยอมอันเป็นเท็จให้ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และได้มีการทำหนังสือขอให้ทบทวนแก้ไข แต่ สธ.กลับไม่ใส่ใจที่จะทำให้อีกตั้งว่า แพทยสภามีได้ยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์ จึงขอให้คกก.และผู้บริหารแพทยสภา ลาวออกจากเป็นสมาชิกแพทยสภา ยุติการประกอบวิชาชีพแพทย์ เพื่อยกระดับจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์ให้สูงขึ้น</p>	
<p>แนวทางพัฒนาการบริการสุขภาพ รพ.ท่าม่วง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี เผยแนวทางพัฒนาการบริการสุขภาพ เน้นความร่วมมือใน - นอกอำเภอ ทั้ง “รัฐ - เอกชน - ปชช.” มาช่วยยกระดับ ลดแออัด แบ่งเบาภาระงาน วางเป้าเป็นพื้นที่ทดลอง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บริการสุขภาพใหม่ๆ หากได้ผลดีขยายไปใช้อำเภออื่น ด้าน การทำงานร่วมกับ รพ.สต. ถ่ายโอนยังราบรื่น สนับสนุนทุกอย่างเหมือนเดิม</p>	
<p>ฝุ่นPM2.5 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์) -กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้ติดตามคุณภาพอากาศช่วงเช้าทั่วประเทศวันนี้ (3 ม.ค.68) ภาพรวมปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ในประเทศเกินเกณฑ์มาตรฐานใน 22 จังหวัด ได้แก่ จ.ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ น่าน อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ระยอง หนองคาย นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ยโสธร และนครราชสีมา โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังพบฝุ่นเกินค่ามาตรฐานในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเกือบทุกพื้นที่ แต่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 4-10 มกราคมนี้ จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขภาพและตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, linetoday) -สภาพอากาศโดยทั่วไป โดยเฉพาะในเขต จ.ขอนแก่น วันนี้ปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งจากการตรวจสอบค่าระดับฝุ่นล่าสุดพบว่าภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 วัดระดับได้ที่ 162 AQI จัดอยู่ในระดับสีแดง ทำให้ประชาชนชาวขอนแก่นที่ติดตามสถานการณ์ต่างพากันสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะออกพื้นที่โล่งอย่างเข้มงวด</p>	
<p>เตือนหลอกขายยาและวิตามิน สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama-addict -โพสต์ภาพยาสเตียรอยด์ dexamethasone และยาเพิ่มความอยากอาหาร cyproheptadine ซึ่งมีแพทย์ท่านหนึ่งฝากเตือนว่ามีคนไข้มายด้วยอาการน้ำหนักตัวขึ้นถึง 5 กก. หลังกินวิตามินที่ซื้อในเว็บขายของออนไลน์ เคสนี้ดีที่มาตรวจแต่เนิ่น ๆ หากกินนานกว่านี้ ผลจากสเตียรอยด์ จะทำให้หน้าบวม ตัวบวม ตับไตพัง กระเพาะทะลุ กดภูมิต้านทาน ติดเชื้อในกระแสเลือด และอาจเสียชีวิตได้</p> <p>-โพสต์ภาพยาฮอร์โมนไทรอยด์ Eltroxin ซึ่งมีคนแจ้งข้อมูลมาว่ามีการแกะออกจากซองยา แพคใส่ขวดใหม่ นำไปหลอกขายในกลุ่มคนเพาะกายหรืออยากลดน้ำหนัก อ้างเป็นยาบำรุงช่วยลดไขมัน ทั้งนี้ฮอร์โมนดังกล่าวใช้รักษาคนที่มีการต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำผิดปกติ หากคนปกติกินเข้าไป จะทำให้เกิดอาการเหมือนไทรอยด์เป็นพิษ ใจสั่น แขนงหน้าอก มีผลต่อหัวใจ และอาจเสียชีวิตได้</p>	
<p>เตือนแม่หลังคลอดกินลูกปลาช่อนเป็นๆ สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama-addict -โพสต์ระบุ คอนเทนต์แปลกๆ จาก TikTok คุณแม่เพิ่งคลอดกินลูกปลาช่อนเป็นๆ เชื่อว่าจะทำให้แผลผ่าคลอดหายไว ตามหลักการแพทย์ไม่แนะนำ เนื่องจาก 1.หลังคลอด แม่ต้องการโภชนาการสูงมาก เพื่อการฟื้นตัวและผลิตน้ำนมให้ลูกกิน ต้องกินอาหารครบ ได้สัดส่วน 2.การกินลูกปลาช่อนเป็นๆ ไม่ได้ช่วยให้แผลหายไว หากให้หายไวเน้นอาหารโปรตีนสูงและต้องสุกร่างกายจะย่อยและดูดซึมง่ายกว่า 3.การกินปลาน้ำจืดดิบ มีความเสี่ยงจะติดเชื้อพยาธิจนถึงแบคทีเรีย ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างหนัก พยาธิซ่อนในไข่กลายเป็นมะเร็งในอนาคตได้</p>	
<p>คดีทำร้ายร่างกาย ชรบ. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน -กรณีนายตัม ชกต้อยทำร้ายร่างกายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) บาดเจ็บสาหัส 1 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 5 ราย ด้านนายโนบิตะเตรียมรวบรวมข้อมูลหลักฐานพาดูเสียหายเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สกลนคร พร้อมประสาน สช. เรื่องการดูแลรักษาพยาบาล</p>	
<p>อาการเด็กวัย 1 ขวบ ถูกใจป่าประทัดใส่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3 -จากกรณี เด็กอายุ 1 ปี 9 เดือน ถูกประทัดลูกบอลป่าใส่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ในคืนวันแคว้นต์ดาว์น ที่หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ล่าสุดหมอเย็บแผล 7 เข็ม และย้ายมารักษาตัวที่ รพ.ศูนย์ตรัง เนื่องจากมีอาการปอดอักเสบ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ล่าสุด ที่ รพ.ศูนย์ตรัง น.ส.ดารณี อายุ 27 ปี แม่ของเด็ก เปิดเผยอาการของลูกชาย ว่า ลูกชายมีอาการดีขึ้น ราวเรียงขึ้น แต่พบมีอาการปอดซ้ำเพิ่มเติม ในช่วงเช้าเข้ารับการรักษาเอกซเรย์เพิ่ม ยังรอผลการวินิจฉัยจากคุณหมอ ส่วนตัวยังคงกังวลอาการบาดเจ็บอวัยวะภายใน ซึ่งทางทีมแพทย์ได้ดูแลอย่างใกล้ชิด</p> <p>พ.ต.อ.ศวรรรชณ์ กระจ่างวงศ์ ผกก.สภ.สิเกา เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด โดยจะดำเนินการให้ได้ในทุก พ.ร.บ.ความผิดของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญา พ.ร.บ.อุทยานฯ หรือ พ.ร.บ.สาธารณสุข ยืนยันจะดำเนินคดีถึงที่สุดและให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บ</p>	
<p>เตือนภัยหมีเดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>- เพจ Anan Jongkaewwattana โปสต์ที่ม่นักวิจัยจากบราซิลเผยการศึกษาการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จากสุกรสู่คน ในช่วงปี 2020 - 2023 พบผู้ป่วย 8 รายในรัฐพารานาของบราซิล ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่มักพบในสุกรในบราซิล ประกอบด้วยไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด H1N1, H1N2 และ H3N2 รวมถึงตรวจพบการกลายพันธุ์แตกต่างจากสายพันธุ์ที่ใช้ในวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในปัจจุบัน พร้อมเตือนการนำเข้าเนื้อหมูอย่างผิดกฎหมายจากบราซิลและประเทศอื่นๆ โดยไม่ทราบแหล่งที่มาที่ชัดเจน เป็นความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่ควรให้ความสำคัญ เพราะมักละเลยมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร และการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม</p>	
<p>การต่อสู้กับเอชไอวี/เอดส์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hooninside</p> <p>-มูลนิธิดูแลสุขภาพด้านเอดส์ (AHF) ที่เป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ไม่แสวงหากำไรรายใหญ่ที่สุดของโลกด้านเอชไอวี/เอดส์ ได้เรียกร้องให้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เป็นผู้นำในการทำงานเพื่อยุติโรคเอดส์ที่เป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก</p>	